



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

เรื่อง การส่งเสริมกิจกรรมสมรรถนะ ๙ ฐานทางการศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ และชั้นปีที่ ๕

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา ภาคปกติ พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๕ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีต้องเข้าร่วมกิจกรรมให้ครบตาม โครงการสมรรถนะ ๙ ฐานทางการศึกษา วัตถุประสงค์เพื่อให้ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์ นอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียน และเกิดการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในทุกด้าน นำไปสู่อัตลักษณ์ มหาวิทยาลัยในการสร้างเสริมประสบการณ์ องค์ความรู้ ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ ของตน รู้จักการเสียสละเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม นั้น

เนื่องจากมีนักศึกษาบางส่วนที่จะสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ยังไม่ครบตามประกาศมหาวิทยาลัย ประกอบกับในช่วงนี้กำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับไวรัส COVID-๑๙ ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้ และเพื่อให้นักศึกษามีสำเร็จการศึกษาครบตามโครงการสมรรถนะ ๙ ฐาน ทาง การศึกษา และเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงกำหนดกิจกรรมดังนี้

ฐานที่ ๑ ฐานความรู้ ให้ทำกิจกรรมส่งเสริมโดยการทำรายงานที่เกี่ยวกับ “ราชภัฏ” จำนวนไม่น้อยกว่า ๓๐ หน้ากระดาษ A๔ ประกอบไปด้วย ปกหน้า ปกใน คำนำ สารบัญ เนื้อหาที่ เกี่ยวข้อง และบรรณานุกรม (จำนวน ๑ กิจกรรม)

ฐานที่ ๒ ฐานภาษา และ ฐานที่ ๓ ฐานเทคโนโลยี ให้นักศึกษารอกิจกรรมจากสำนัก วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฐานที่ ๔ ฐานคุณธรรม จริยธรรม ให้ทำกิจกรรมส่งเสริมโดยการทำรายงานที่เกี่ยวกับ คุณธรรม จริยธรรม จำนวนไม่น้อยกว่า ๓๐ หน้ากระดาษ A๔ ประกอบไปด้วย ปกหน้า ปกใน คำนำ สารบัญ เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง และบรรณานุกรม (จำนวน ๑ กิจกรรม)

ฐานที่ ๕ ฐานรับผิดชอบต่อสังคม ให้นักศึกษาจัดทำหน้ากากอนามัย จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๕ ชิ้น และนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในภูมิลำเนาที่นักศึกษาอาศัยและถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐาน (จำนวน ๑ กิจกรรม)

ฐานที่ ๖ ฐานบุคลิกภาพ ให้ทำกิจกรรมส่งเสริมโดยการทำรายงานที่เกี่ยวกับ บุคลิกภาพ จำนวนไม่น้อยกว่า ๓๐ หน้ากระดาษ A๔ ประกอบไปด้วย ปกหน้า ปกใน คำนำ สารบัญ เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง และบรรณานุกรม (จำนวน ๑ กิจกรรม)

ฐานที่ ๗ ฐานศิลปวัฒนธรรม ให้ทำกิจกรรมส่งเสริมโดยการทำรายงานที่เกี่ยวกับ ศิลปวัฒนธรรมประจำท้องถิ่นที่นักศึกษาอาศัย จำนวนไม่น้อยกว่า ๓๐ หน้ากระดาษ A๔ ประกอบไปด้วย ปกหน้า ปกใน คำนำ สารบัญ เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง และบรรณานุกรม (จำนวน ๑ กิจกรรม)

ฐานที่ ๘ ฐานผู้นำและประชาธิปไตย ให้ทำกิจกรรมซ่อมเสริมโดยการทำรายงานที่เกี่ยวกับความเป็นผู้นำ หรือเกี่ยวกับประชาธิปไตย (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) จำนวนไม่น้อยกว่า ๓๐ หน้ากระดาษ A๔ ประกอบไปด้วย ปกหน้า ปกใน คำนำ สารบัญ เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง และบรรณานุกรม (จำนวน ๑ กิจกรรม)

จำนวนกิจกรรมไม่ครบ ๔๘ กิจกรรม ให้นักศึกษาทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาหมู่บ้าน หรือที่สาธารณะในภูมิสำเนาที่นักศึกษาอาศัย ๑ กิจกรรมเท่ากับ ๑ ชั่วโมง โดยให้ผู้นำชุมชนเป็นผู้รับรอง

กิจกรรมการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ให้ทำกิจกรรมซ่อมเสริมโดยการทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับการปัจฉิมนิเทศไม่น้อยกว่า ๓๐ หน้ากระดาษ A๔ ประกอบไปด้วย ปกหน้า ปกใน คำนำ สารบัญ เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย การปัจฉิมนิเทศ , บุคลิกภาพสำหรับคนทำงาน , โลกของอาชีพ , ความเป็นมาของราชภัฏ และศิษย์เก่า เป็นต้น และบรรณานุกรม

ทั้งนี้ ๑. นักศึกษาที่กิจกรรมในแต่ละฐานขาดมากกว่า ๑ กิจกรรมจะประกาศกิจกรรมซ่อมเสริมเพิ่มเติมในครั้งต่อไป

๒. สำหรับนักศึกษาที่ซ่อมเสริมกิจกรรมทำรายงาน เนื้อหารายงานของนักศึกษาแต่ละคนจะต้องไม่ซ้ำกัน และสามารถนำมาส่งได้ที่กองพัฒนานักศึกษา หรือส่งทางไปรษณีย์ที่อยู่ งานกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เลขที่ ๒๗๒ หมู่ที่ ๙ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๑๐๐ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓

๓. กิจกรรมตามประกาศนี้ เฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ และชั้นปีที่ ๕ (รหัส ๕๘ และ รหัส ๕๙) หรือนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เท่านั้น

๔. นักศึกษาสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ คุณวารสินธุ์ หียอาเส็ม หัวหน้างานกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๑-๓๗๐-๓๘๗๙ หรือ ว่าที่ร้อยตรีอนุชิต พงศ์พรม นักวิชาการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๙-๑๕๙-๒๙๙๓

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓



(ดร.พลกฤต แสงอาวุธ)

ผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี